
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

สมัยสามัญที ่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๖ 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  เขาสามสิบส่าง บ้านค าไฮ  หมู่ ๑๕  
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ   ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
๕ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๖ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมพงษ์   พลอยเพ็ชร์ 
๗ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 
๘ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๙ นายธนกร  พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 

๑๐ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๑ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๒ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๓ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๔ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๕ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๖ นางสุนารี   สวัสด ี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสด ี
๑๗ นางสมหมาย บูรณ์โภค สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
๒ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ 
๓ นายสรสิช จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
๔ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ 

 
 



 

 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นายสนอง ภูจ านงค์ รองนายก อบต.  
๔ นางอาภรณ์ ศิริจ าปา หัวหน้าส านักปลัด 
๕ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๗ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.กองคลัง 
๘ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ 

๑๐ นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๑๑ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓ พ.จ.อ.ปรีชา ถึกสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน คนงานทั่วไป 
๑๖ นายปภาวัตร ท าดี คนงานทั่วไป 
๑๗ นายสมาน เสลานอก คนงานทั่วไป 
๑๘ นายวิชัย ขุมกระโทก คนงานทั่วไป 
๑๙ นายไพสน ภิริรักษ ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒๐ นายมนัส นิลสูงเนิน คนงานจ้างเหมา 
๒๑ นายธนวัตร นามบุดดี คนงานจ้างเหมา 

    
    

 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เรียน ท่านประธานที่เคารพ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
ประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการในระเบียบวาระท่ี ๑  
   
   
   



 

 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เลขานุการสภา  

: 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑ เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อการประกันคุณภาพการ
จัดบริการสาธารณะ 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งว่าส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท.ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยให้ อปท.ได้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลฯ แบบออนไลน์ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ จะได้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
และน าไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการพิจารณาการส่งประกวด อปท.ที่มี
การบริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยท าการรวบรวมข้อมูล
และบันทึกตัวชี้วัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน –  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เมื่อ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อปท.ต้องน าส่งเอกสารหลักฐานผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเอกสารแสดงการน าผลการประเมินรายงานที่ประชุม
ทราบ   
     ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเอกสารหลักฐานในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการ
ประเมินฯ ดังนี้  

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
จ านวน ๑๐ เกณฑ์ชี้วัด   
ด าเนินการแล้ว ๗   เกณฑ์ชี้วัด 

๒. ด้านการผังเมือง   
จ านวน ๒ เกณฑ์ชี้วัด 

           ด าเนินการแล้ว ๒ ตัวชี้วัด  
     ๓.   ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

จ านวน  ๑๐   เกณฑ์ชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว  ๑๐ เกณฑ์ชี้วัด 

     ๔.  ด้านการศึกษา   
จ านวน  ๗  เกณฑ์ชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว ๗ เกณฑ์ชี้วัด 

     ๕.  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
จ านวน   ๖ เกณฑ์ชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว  ๖ เกณฑ์ชี้วัด 



 

 

๔ 

     ๖.   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
จ านวน ๖ เกณฑ์ชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว ๖ เกณฑ์ชี้วัด 

     ๗.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน  ๖ เกณฑ์ชี้วัด 
ด าเนินการแล้ว ๕ เกณฑ์ชี้วัด 

     ๘.  ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
จ านวน  ๒ เกณฑ์ชี้วัด 

          ด าเนินการแล้ว  ๒ เกณฑ์ชี้วัด 
ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๒ เรื่อง การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัย
สามัญที่  ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
นายอ าเภอสูงเนินได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่าที่จะได้ประกาศใช้ ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และส่ง
ข้อบัญญัติต าบลฯ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  โดยได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน
ทั่วไป เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว 
และถือปฏิบัติต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ                 

     กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด ลด ละ เลิก
เหล้า และผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษา เพ่ือสังคมที่สงบสุขและ
ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนให้ลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ละ เลิก
เหล้า ผ่านช่องทาง Link http://noalcohol.ddc.moph.go.th หรือ QR Code  
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันออกพรรษา (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)  

 
ที่ประชุม : รับทราบ 



 

 

๕ 

เลขานุการสภา : ๑.๔  เรื่อง การจัดงานส่งเสริมส้มโอ ของดีเมืองสูงเนิน ประจ าปี ๒๕๖๖  
     อ าเภอสูงเนิน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน  ได้ก าหนดจัดงาน “กิจกรรมงานส้มโอของดีเมืองสูงเนิน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อ าเภอสูงเนิน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมส้มโอและผลไม้ลุ่มน้ าล าตะคอง  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑. การจัดจ าหน่ายส้มโอ  การจ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป 
๒. การจัดนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การประกวดส้มโอพันธุ์ทองดี 
๔. การประกวดส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง 
๕. การประกวดแข่งขันผัดหมี่ / ส้มต า 
๖. การประกวดแปรรูปอาหารจากส้มโอ 
๗. การประกวดร้องแพลง 
๘. การประกวดธิดาส้มโอ 
๙. การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
๑๐.  การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอสูงเนิน 

 การออกร้านตลาดประชารัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๕  เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๖/๖๗ 

     เกษตรอ าเภอสูงเนิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการเพาะปลูก ๖๖/๖๗ 
ดังนี้ 

๑. เมื่อเกษตรกรท าการเพาะปลูกแล้ว  ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๒. ตารางการข้ึนทะเบียนของ ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเนิน ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม ห้วงระยะเวลา 
๑ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๑ พฤษภาคม-๓๐ สิงหาคม 
๒ ประชาคม ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
๓ ประกาศผู้ผ่านการประชาคม ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมเดิน ว่ิง การกุศล รวมพลคนสูงเนิน ครั้งที่ ๗ 

“เพื่อชาวสูงเนิน คุณภาพชีวิตดี มีน้ าใจไม่ทิ้งกัน” 
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสูงเนิน ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล รวมพล
คนสูงเนิน ครั้งที่ ๗ “ก้าวเพ่ือชาวสูงเนิน คุณภาพชีวิตดี มีน้ าใจไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันส้มโอ ของดีเมืองสูงเนิน ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ระยะทาง ๕  กม. (จุดปล่อยและเส้นชัย หน้าที่ว่าการอ าเภอสูงเนิน – จุดกลับตัว 



 

 

๖ 

U-TURN โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว รอบตลาดสูง
เนิน) โดยได้จ าหน่ายเสื้อส าหรับวิ่งการกุศล ๒ แบบ ๑) แบบคอกลม ราคา ๒๕๐  
๒) คอปก ราคา ๒๙๙ รายได้น าเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอสูงเนิน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เหลือผู้ป่วยเรื้อรังผู้ยากไร้ที่ไม่มีคนดูแล และผู้ด้อยโอกาสในอ าเภอสูง
เนิน สามารถสั่งจองเสื้อได้ที่ส านักงานสาธารสุขอ าเภอสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์ 
๐๔๔-๔๑๙๕๖๓ หรือ ประสานได้ที่คุณสุวจี ศรีพนม นักวิชาการเงินและบัญชี 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๐๗๑๕๐๗๖ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมในวาระท่ี ๑  

๑.๗  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
     ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรง ฝนขาดช่วงมาเป็นเวลานาน 
ท าให้น้ าในแหล่งน้ าได้ลดลงรวมถึงแหล่งน้ าที่ผลิตน้ าประปา ท าให้ในหลายพ้ืนที่
ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในส่วนของต าบลมะเกลือเก่าได้รับแจ้งปัญหา
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  ผู้น าได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
น้ าให้ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าจึงได้
ด าเนินการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยเบื้องต้นจะได้
ประสานไปยังส านักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เพ่ือน า
เครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล ในการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ิมเติมนั้นจะเป็นแหล่งน้ าที่ใช้หากแหล่งน้ ามีน้ าไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้
ปริมาณน้ าในอ่างเกิ้งที่ใช้ผลิตน้ าประปาเริ่มลดน้อยลง  อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้น้ า จึงจะได้ท าการขุดบ่อบาดาลเพ่ือน าน้ ามาใช้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ขอความ
อนุเคราะห์มายังทุกท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ช่วยกันประหยัดน้ า 
การช่วยดูแลอุปกรณ์  ท่อน้ า  หรือแจ้งเหตุหากพบการช ารุด เพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมได้รวดเร็ว 
     สภาพการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร การเพาะปลูก ซึ่งช่วงนี้เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะปลูกข้าวโพด เมื่อฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานานอาจท าให้ยืนต้นตายได้  
ดังนั้น  จึงต้องประชาสัมพันธ์ในเกษตรกรได้ท าการขึ้นทะเบียนเกษตรตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือที่จะขอรับการช่วยเหลือหากพืชผลได้รับความเสียหาย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๘ เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการ

สาธารณะ  
     ตามที่ท่านเลขานุการได้ชี้แจงผลการประเมินมาตราขั้นต่ าเพ่ือการประกัน
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ  โดยให้ อปท.ได้บันทึกข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

๗ 

ประจ าปี ๒๕๖๖  ซึ่งตัวชี้วัดใน ๘ ด้านนั้น เป็นการท างานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องด าเนินการตามที่ได้มีข้อสั่งการต่างๆ  ซึ่งผลการ
ประเมินนั้นส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ จะใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในการพัฒนาจัดบริการสาธารณะ  ซึ่งเป็น
งบประมาณในการพัฒนาต าบลอีกทางหนึ่ง  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการให้ได้ตามหลักเกณฑ์  นอกจากนี้จะมีการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ที่เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่  ท าให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใน
ส่วนนี้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
หัวหน้าส านักปลัด :      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า มีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่

จะต้องด าเนินการตามกรอบกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติงานตามข้อระเบียบกฎหมายหรือไม่ จึงได้ก าหนดการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ได้แก่  การประเมินมาตราขั้นต่ าเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
    การประเมินมาตราขั้นต่ าเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ได้
ด าเนินการกรองข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกองงาน โดยเป็น
กรอกข้อมูลลงระบบสารสนเทศว่าด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหรือไม่ ซึ่งได้น า
เรียนในเบื้ องต้นแล้ว ส าหรับในปีนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผล
การประเมินให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ  
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ITA) ของหน่วยงานส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)เป็นการประเมิน
ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน และประเมินว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสหรือไม่



 

 

๘ 

โดยจะมีหัวข้อประเมินและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวกับได้ตามแบบสอบถามใน website 
ของ ปปช.  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรและบุคคลภายนอก การ
ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศตามเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ ๗๐.๓๔  คะแนน ปี ๒๕๖๓ ได้ ๖๓.๔๖ คะแนน ป ี
๒๕๖๔ ได้ ๗๘.๒๑  คะแนน  ปี ๒๕๖๕  ได้ ๘๗  คะแนน  ปี ๒๕๖๖ ได้ ๙๘.๔๐ 
คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงมาก โดยคะแนนของเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน 
ด้านการใช้งบประมาณ ๙๙.๓๓ คะแนน 
ด้านการใช้อ านาจ ๙๙.๓๓ คะแนน 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๑๐๐ คะแนน 
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐ คะแนน 
ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ๙๔.๔๘ คะแนน 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๖.๔๖ คะแนน 
ด้านการปรับปรุงการท างาน ๙๓.๘๓ คะแนน 
ด้านการเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน 
ด้านการป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน 

จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยคะแนนจะเพ่ิมข้ึนในทุกปีซึ่งถือว่า อบต. มีการด าเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส มีการบริหารงานที่ครอบคลุมในทุกด้าน ทุกกองงาน 
     การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ 
๒) ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการ
คลัง ๔) ด้านบริการสาธารณะ ๕) ด้านธรรมาภิบาล โดยแต่ละด้านมีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารและน าข้อมูลลงระบบสารสนเทศซึ่ง
ขณะนี้ได้มีการรายงานผลการประเมินแล้วบางส่วนซึ่งกรรมการยังตรวจเอกสาร
ไม่แล้วเสร็จจึงขอรายงานผล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้  

๑) ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ ๗๗.๗๘ 
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ ๗๕ 
๔) ด้านบริการสาธารณะ ร้อยละ ๘๒.๑๑ 
๕) ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ ๙๒  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา  : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม ่
   



 

 

๙ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม : ตามที่ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๖ ที่ได้แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและได้รับเงินเบี้ยยังชีพใหม่ นั้น ท าให้เป็น
กังวลของผู้สูงอายุ  แต่ในบทเฉพาะการได้ก าหนดว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนระเบียบนี้บังคับใช้ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพต่อไป 
ส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้นจะมีหนังสือแจ้ งแนวทางมาอีกครั้ง ส่วนเรื่องเงิน
ช่วยเหลือกรณีท่ีผู้สูงอายุเสียชีวิตรับเงินช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาทนั้น จะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ ดังนั้นหากมีการขึ้น
ทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในกับประชาชนใน
หมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ได้ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ได้ใช้สิทธิต่างๆ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน   

๒๕๖๖ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม  หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๖ เมื่อ
วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
๓.๑ เรื่อง ชี้แจงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ทันตามห้วงเวลา 
     อ้างถึงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่น
ทราบโดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณในรายจ่ายประจ าปี
สามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง 

นายก อบต. :      ตามระเบียบฯ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณนั้น ต้องเสนอร่างให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาภายใน วันที่   ๑๕  
สิงหาคม  ซึ่งในปีนี้ไม่สามารถเสนอได้ทันตามห้วงระเวลาดังกล่าว เนื่องจากตามที



 

 

๑๐ 

ได้รับการประมาณการของแต่ละกองงานที่ต้องการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๗ 
พบว่าเป็นยอดสูงถึง ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ 
ประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่รวมงบประมาณในการเตรียมการส าหรับ
สร้างที่ท าการแห่งใหม่ การถมดิน คาดว่าจะใช้งบประมาณล้านกว่าบาท ที่จะต้อง
เตรียมตั้งงบประมาณไว้ ระบบไฟฟ้าประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท   ส าหรับในส่วน
ที่เพ่ิมขึ้น ๑) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ที่เพ่ิมขึ้นใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ๒) ค่าใช้จ่าย
ส าหรับรถขยะคันใหม่ ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ า
รถ  ซ่อมแซม  ค่าน าขยะไปก าจัด  ๓) เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างที่มี
ต าแหน่งว่าง และต าแหน่งที่ต้องเปิดกรอบเพ่ิมใหม่ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ซึ่งได้มีประชุมกับ ผอ.ทุกกอง และเจ้าหน้าที่ในรอบการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 
เพ่ือปรับอัตราให้สมดุลกับงบประมาณ  ๔) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ พิการ ใน
งบประมาณ ๒๕๖๗ เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓๘๐,๐๐๐ บาท  
๕) นมโรงเรียนและอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ิมประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐ บาท  ๖) งบกลางเพ่ือใช้ส าหรับความเดือดร้อนที่เร่งด่วน  จึงได้ให้แต่
ละกองได้พิจารณางบประมาณอีกครั้ง และเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาความ
เหมาะสมและให้เพียงพอต่อการบริหารงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗  และให้
ทุกหมู่ได้มีโครงสร้างพ้ืนฐานได้ครบทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้จะเร่งด าเนินการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์หน้าและให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้เสร็จและประกาศใช้ก่อนวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๖  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลื่อน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาในการเห็นชอบ
ตามที่ผู้บริหารเสนอขอเลื่อนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๗ 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา อบต. : เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้ 
ขอก าหนดเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ออกไปอีก ๑๕ วัน ในระหว่างวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖  ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา อบต. : ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ท าหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ เสนอ

ต่อนายอ าเภอ ส่วนจะประชุมวันใดนั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทางหนังสืออีกครั้ง 
   



 

 

๑๑ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ด้วยอ าเภอสูงเนิน ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาให้เร่งรัดการจัดท า
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
หลักการ 
     ก าหนดให้มีการติดตั้ง เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายใน
ต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า 
เหตุผล 
     ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา ๒๐ 
(๓)  และมาตรา ๔๔  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา 
๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ขึ้น  กอง
สาธารณสุขจึงได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เรื่อง  การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าจากอาคาร
และครัวเรือน ก่อนไหลสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ   

นายก อบต. :     ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ทุกท่านได้ศึกษา
ก่อน ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องนี้ ท้องถิ่นจังหวัดได้เร่งรัดให้ด าเนินการเพ่ือเป็น
ความเป็นระเบียบร้อยแล้วและไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอให้ท่านปลัดได้ชี้
แจ้งเพ่ิมเติม รวมถึงการพิจารณาในวาระท่ี ๑ , ๒ และ ๓  

ปลัด อบต. :     ด้วยร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการลดปัญหา
น้ าเสีย เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง โดยข้อบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และ



 

 

๑๒ 

อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น
ส่วนบ้านเรือน อาคารที่สร้างก่อนหน้านี้จะไม่มีก็ได้ แต่หากเกรงว่าน้ าทิ้งนั้นมี
ปริมาณมากและจะเกิดปัญหาน้ าเสียสามารถที่จะสร้างบ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสีย 
โดยใช้รูปแบบตามภาคผนวกได้  เบื้องต้นทุกท่านคงจะได้อ่านและท าความเข้าใจ
ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว มีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่  

ผอ.กองช่าง :     ขอเพิ่มเติมในเรื่องการก่อสร้างบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียตามภาคผนวก ซึ่งเป็น
แบบมาตรฐานในการก่อสร้าง อาจสร้างโดยใช้วงบ่อซีเมนหรือจะซื้อแบบถังส าเร็จ 
ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับบ่อเกรอะ  แต่จะมีน้ าที่ผ่านการใช้ในครัวมาพักให้
ตกตะกอนก่อนที่จะระบายน้ าไปยังแหล่งน้ าสาธารณะ โดยขนาดของบ่อบัดนั้นจะ
ขึ้นกับปริมาณน้ าเสียของแต่ละครัวเรือนที่ระบุในภาคผนวกว่าต้องใช้วงบ่อขนาด
เท่าใด ทั้งนี้กองช่างจะได้เตรียมข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างไว้ให้สามารถรับได้
ที่ อบต.  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

:     ข้อบัญญัติฉบับนี้ได้ครอบคลุมยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยหรือไม่ เนื่องจากน้ าที่ไหล
มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ท าให้เกิดน้ าเสียโดยเฉพาะในหมู่ ๑๕ 

นายก อบต. :      หากฟาร์มมีการทิ้งน้ าเสียจากการใช้น้ าในครัวเรือนก็จะต้องขออนุญาตตาม
ข้อบัญญัติฉบับนี้  ส่วนของฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นจะเป็นการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการเลี้ยงสัตว์ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พรบ.สาธารณสุข ส าหรับ
ในเรื่องน้ าเสียของฟาร์มหมู่ ๑๕ กองสาธารณสุขได้เจรจากับเจ้าของฟาร์มและ
ส ารวจพ้ืนที่ให้เจ้าของฟาร์มได้เพ่ิมบ่อบ าบัดน้ าเสีย และได้ท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ า และน้ าเสียเกิดจากสาเหตุใด 

ปลัด อบต. :      ส าหรับการปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน ที่จะขออนุญาตจาก อบต.จะต้องมี
แบบบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียประกอบมาด้วย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
การขออนุญาตและให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเฉพาะนี้ 

นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

:     ในหลักการ  ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะ
ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งในส่วนนี้หากอาคารเดิมที่มีบ่อบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว แต่ไม่
ทราบว่าบ่อบ าบัดนั้นได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทาง อบต.จะตรวจสอบ
หรือไม่  

นายก อบต. :      ส าหรับอาคารที่มีบ่อบ าบัดก่อนข้อบัญญัติฯ นี้และได้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถใช้บ่อบ าบัดอันเดิมได้   ในส่วนข้อบัญญัติฉบับนี้หากที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วจะได้ส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ ปี การใช้
ข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ยังไม่ได้เต็มที่ แต่หากได้รับการประกาศฯ และมีผลบังคับใช้ 



 

 

๑๓ 

เมื่อมีประชาชนมาขออนุญาตก่อสร้างกองช่างจะต้องมีการตรวจสอบและลงพ้ืน
ที่ว่ามีการด าเนินการถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่  ในส่วนของอาคารที่มีบ่อบ าบัดแล้ว
ก็อาจเข้าตรวจสอบว่ามีเพียงพอกับปริมาณน้ าทิ้งหรือไม่  มีการปล่อยน้ าเสียลง
แห่งน้ าสาธารณะโดยผ่านการบ าบัดหรือไม่  ในส่วนของเนื้อความของข้อบัญญัติ
ฉบับนี้ได้น าตัวอย่างมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกอง
งานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน าให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา เพ่ือเป็นกฎระเบียบใน
บ้านเมืองเรียบร้อย  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

ปลัด อบต. :      เนื่องด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช่เป็นการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ ที่ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้     
     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้างต้น มีท่านใดต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ในสามวาระรวดเดียว  

ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน
สามวาระรวดเดียวแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระที่  ๑ ขั้นรับ
หลักการ  ส าหรับในวาระนี้มีท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ
สอบถามหรือไม่  

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 



 

 

๑๔ 

มติที่ประชุมสภา อบต. : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 
ไม่ออกเสียง ๑  เสียง  

ประธานสภา อบต. : วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
เมื่อที่ประชุมได้มีมติในขั้นรับหลักการแล้วนั้น  ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น จากที่ท่านได้พิจารณาในหลักการ 
เหตุผล และหลักเกณฑ์ต่างๆ  แล้วนั้น มีท่านใดต้องการจะอภิปรายเพ่ิมเติมใน
ขั้นตอนการแปรญัตติหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ให้คง

ร่างเดิม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิม ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ 

เสียง ไม่ออกเสียง ๑  เสียง 
ประธานสภา อบต. : วาระท่ี ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 

เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑  ขัน้รับหลักการ และวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่  ๓ ไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุม
เห็นชอบในวาระที่ ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือ
เก่า เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่า  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ด้วยคะแนน  ๑๕ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  

ประธานสภา อบต. : ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เรื่อง 
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทุก
วาระแล้ว  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการเสนอต่อนายอ าเภอสูงเนินเพ่ือ
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

นายก อบต. : ขอให้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  เรื่อง ติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป  

   
   
   



 

 

๑๕ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ด้วยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๘๑๑ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และ หนังสืออ าเภอสูงเนิน ที่ นม ๐๐๒๓.๓๕ /
๔๐๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  แจ้งการจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่น
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ในมาตรา ๙ ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น  ซึ่งร่างระเบียบฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเรียก
ประชุมแล้ว  

ปลัด อบต. :      ส าหรับในเรื่องนี้ได้มีการน าเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณามาแล้ว แต่เนื่องด้วย
ยังมีสมาชิกสภาฯ อบต.ยังมีข้อสงสัยในละเอียดบางประการ ประกอบกับเอกสาร
ที่แนบมานั้นยังไม่ครบถ้วน  ท าให้ที่ประชุมสภายังไม่ได้มีมติ  ดังนั้นเพ่ือให้การ
พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดย
เนื้อความของร่างระเบียบฉบับนี้ได้น ามาจากตัวอย่างของกรมส่งเสริมที่ได้ก าหนด 
ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถึงผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติหรือด าเนินการเชิญชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อญัตติท้องถิ่นหรือให้ด าเนินการทั้งสอง
กรณี  ให้ผู้เข้าชื่อจ านวนไม่เกิน  ๑๐ คน ยืนค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและ
หรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยรายละเอียดขั้นตอนนั้นได้ระบุในร่าง
ระเบียบฉบับนี้แล้ว  

ประธานสภา อบต. :      ทั้งนี้ การเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากสภาฯ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๕ ซึ่งเหมือนกับที่สภาได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลที่ได้มีมติในข้างต้น มี
ท่านใดต้องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม : ไม่มี 
   



 

 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนน  ๑๕ 
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  

ประธานสภา  : ๓.๔  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๔.๑ ส านักปลัด 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
-ชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นค่าติดตั้ งชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย 

(๑) กล้อง มีคุณสมบัติขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
-มีความละเอียดภาพระดับ Full HD ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Max  

     -๑๐x zoom lens  
     -ระบบตัดเสียงสะท้อน และเสียงรบกวนอัตโนมัติ 
     -ระบบโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นย าสูง 
     -ใช้งานได้ง่ายแบบ Plug and Play  ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์ รองรับระบบ     
      Windows และ Mac OS 
     (๒)  ล าโพงและไมโครโฟน 

     -รับเสียงได้ครอบคลุมรอบทิศทาง 360° ในระยะรัศมี ๓ เมตร จาก ตัวเครื่อง  
      ด้วยไมโครโฟนภายใน 
     -ระบบหาทิศทางอัตโนมัติ (EMI) 
เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการจัดซื้อใช้ส าหรับใน
การจัดประชุมทางไกล เพ่ือความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
โดยโอนลดจาก 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 



 

 

๑๗ 

นายก อบต. :      สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙  ท าให้รูปแบบในการ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการท างานที่บ้านหรือ work form home 
การจัดประชุมโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น 
Zoom เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและป้องกันการระบาดของโรค ท าให้มี
รูปแบบการท างานเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะการจัดการประชุมทางไกลที่ทุกคน
สามารถประชุมได้ในทุกที มีความสะดวก และรวดเร็ว  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้
กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการประชุม การติดตามงาน การตรวจงาน ต่างๆ  
รวมถึงการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที  และใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าวิธีการนี้มาใช้ในการประชุมอย่า ง
แพร่หลาย แต่เนื่องจากเดิมนั้นจะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ในการประชุม
ทางไกล ท าให้บางครั้งการประชุมไม่เสถียร เสียง และภาพขาดไม่มีความต่อเนื่อง 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อชุดระบบประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประชุม และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
โดยโอนลดจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่
เทียนพรรษา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากในปีนี้ไม่ได้มีการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา จึงน างบประมาณดังกล่าวมาด าเนินการ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ชุดระบบประชุมทางไกล
พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๑  ชุด ราคา ๕๐,๐๐๐ บาทโดยโอนลดจากแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท    

มติที่ประชุม  : ประชุมมีมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔.๒ ส านักปลัด 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  



 

 

๑๘ 

-ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน  ๑  ชุด ราคา ๓๕,๕๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และเดินสายภายในส านักงาน จ านวน ๑ 
ชุด เนื่องจากตู้สาขาเดิมมีจ านวนคู่สายไม่เพียงพอจึงต้องเพ่ิมคู่สายที่อาคารหลัง
ใหม่  ท าให้จ าเป็นติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ติดต่อราชการทางโทรศัพท์ รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการติดตั้งเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพในการประสานงานเพ่ิมขึ้น 
โดยโอนลดจาก 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
๓๕,๕๐๐ บาท  ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง 

นายก อบต. :     ด้วยปัจจุบันระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่ใช้เชื่อมยังกองงานภายในส านักงานยังไม่
ครบทุกกองงาน ประกอบกับได้มีการย้ายกองงานไปยังอาคารหลังใหม่ ท าให้ต้อง
ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันซึ่งไม่สะดวก อีกทั้งผู้ที่ติดต่อราชการกับทาง อบต. ได้
แจ้งว่าไม่สามารถกดหมายเลขต่อยังกองงานที่ต้องการได้ ท าให้การประสานงาน
ต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สะดวก จึงเห็นควรติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ เพ่ิมอีก 
๑ ชุด เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  การติดต่อสอบถาม งาน
ราชการต่างๆ   โดยโอนลดจากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๕,๕๐๐ บาท   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน  ๑  ชุด 
ราคา ๓๕,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๕,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  : ประชุมมีมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔.๓  กองส่งเสริมการเกษตร 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 



 

 

๑๙ 

รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์ จ านวน ๑ ชุด  โดยมี
คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
          - เป็นเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50-75    
            แรงม้า   
          - สามารถตัดหญ้าได้กว้าง ไม่น้อยกว่า 1,๔๐๐  มิลลิเมตร  
          - ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถตัดหญ้าแนวราบ แนวตั้ง  
            ตะแคงขึ้น ตะแคงลง ได ้
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่ต้องการจัดซื้อไว้ตัดหญ้า
ไหล่ทางในพื้นที่ต าบลมะเกลือเก่า 
โดยโอนลดจาก 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอ
เชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง 

นายก อบต. :     ตามที่ ได้ เสนอญัตติจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จ านวน ๑  ชุด ราคา 
๓๓๐,๐๐๐ บาท  และที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญที่ ๓  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น  จึงได้ให้กองคลังได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้แจ้งว่าจากการสืบหาข้อมูล
พบว่าความกว้างที่เหมาะสมในการตัดหญ้าให้พอดีกับรถฟาร์มแทรกเตอร์นั้นจะมี
ขนาด  ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร  ประกอบไหล่ทางในพ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่ามีขนาด
ประมาณ ๑ เมตร  จึงเห็นควรให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้ง
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด  ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร  โดยงบประมาณลดลงเหลือ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจากรายงานเดิม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
เครือ่งตัดหญ้าไหล่ทาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท   ส่วนที่เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท นั้นจะโอน
เข้าในแผนงานงบกลาง   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  : ประชุมมีมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   
   



 

 

๒๐ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๔.๔ โอนงบประมาณเพิ่ม 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
ประเภท เงินส ารองจ่าย จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือป้องกันบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  
โดยโอนลดจาก 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอ
เชิญนายก อบต. ชี้แจง 

นายก อบต. : สืบเนื่องจากการโอนงบประมาณในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในขอ้ ๓.๔.๓  ใน
รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ท าให้มีงบประมาณเหลือจ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  จึงได้น ามาเพ่ิมในแผนงบกลาง 
งานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เพ่ือน าไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือป้องกันบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม โดยโอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม โอนงบประมาณเพ่ิม  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เงินส ารองจ่าย ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  จ านวน  
๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  : ประชุมมีมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
  ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : ในวาระนี้มีท่านใดต้องการจะแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนขอเชิญแจ้งต่อที่

ประชุม 
นายบุญเริง  ละมุตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า จ านวน ๑ โคม และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
เนื่องจากลมพัดหัก บริเวณสามแยกค าไฮ 

   



 

 

๒๑ 

นายก อบต. : การซ่อมแซมไฟฟ้ามอบหมายกองช่างตรวจสอบ  ส่วนกล้องวงจรปิดมอบหมายให้
ส านักปลัดตรวจสอบและแก้ไขต่อไป  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: การเตรียมแผนส ารองในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะประปาอ่างเกิ้ง 
ซึ่งมีหลายหมู่บ้านที่ใช้น้ าจากระบบประปานี้  ได้แก่ หมู่ ๑๑ , ๑๕ , ๗ , ๑๗  ซึ่ง
ปัจจุบันปริมาณน้ าลดลงอย่างมาก เช่น การสูบน้ าบาดาลเข้ามายังอ่างเก้ิง  

นายก อบต. : ส าหรับสถานการณ์ของประปาอ่างเกิ้งได้รับแจ้งจากท่านรองประธานสภาแล้ว 
จากที่ได้ชี้แจงในตอนนี้ว่าได้ท าการประสานไปยังส านักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือน าเครื่องจักรมาขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อ
บาดาล  ในส่วนของประปาอ่างเกิ้งจะได้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิ มจากที่ได้ลง
ตรวจสอบพ้ืนที่พบว่ามีปริมาณน้ าเพียงพอเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะได้น้ ามาใช้
ร่วมกับระบบประปา  

นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) สถานการณ์ภัยแล้งของบ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖  โดยน้ าในฝายประปาหมู่บ้าน
น้ าได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๔๐ และบ่อบาดาลที่มีอยู่  คือ ๑) บริเวณฝาย
ประปา ๒) โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ 
๒) ไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบทเส้น  ๑๐๒๑  ช่วงทางแยกเข้าหมู่บ้านได้
หมดทุกหลอด ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 
๓) แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 
โดนลมพัดเสียหาย จ านวน ๔ ตัว ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 

นายก อบต. : เบื้องต้นได้แจ้งกองช่างท าบันทึกประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ได้จัดบันทึกเสนอผู้บริหารพิจารณาแล้ว  ขอให้กองคลังเร่งด าเนินการ เพ่ือจะได้
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า   ในส่วนเรื่องบ่อบาดาลแจ้งส านักปลัดและกองช่างได้
ตรวจสอบบ่อบาดาลและประสานงานกับส านักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา  

นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเพ่ิมเติมเนื่องจากฝายลูกที่  ๒ มีรั่วซึมแต่ก็สูบน้ ามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ได้น้ าไม่
มาก จึงต้องการให้มีการขุดลอกและซ่อมแซมส่วนที่รั่วซึม 

นายก อบต. : ให้กองช่างได้ตรวจสอบจุดที่รั่วซึมและซ่อมแซม  ส่วนเรื่องไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เจ้าหน้าที่รถกระเช้าได้ตรวจสอบและซ่อมแซม  

นางวิภาวี  โตสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอความอนุเคราะห์ประสานงานซ่อมแซมไฟฟ้าทางหลวงเนื่องจากดับทั้งหมด 

ผอ.กองช่าง : เบื้องต้นได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท  แจ้งกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่าง
ไฟฟ้าของทางหลวงมีน้อยท าให้บ ารุงซ่อมแซมอาจจะล่าช้า ประกอบกับบางจุดอยู่
ในช่วงรับประกันท าให้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบจุดเสียหาย  

   



 

 

๒๒ 

นายก อบต. : ขอให้กองช่างได้ตรวจสอบจุดไฟฟ้าดับทั้งหมู่ ๖  หมู่ ๔  และหมู่ ๑๕ ท าหนังสือ
ไปยังหมวดทางหลวงชนบทในการด าเนินการซ่อมแซม 

นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑)  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ช่วยเหลือเหตุไฟ
ไหม ้หมู่  ๑๘ 
๒)  สอบถามการแผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออัคคีภัยของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากต่อไปจะเข้าสู่ฤดูแล้งและลมพัดแรง เกรงว่า
อาจจะเกิดเหตุอัคคีภัยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 
๓) ตามที่มีโคมไฟฟ้าช ารุดได้แจ้งกองช่างมาท าการตรวจสอบเพ่ือซ่อมแซม ซึ่ง
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเป็นโคมของการไฟฟ้าสูงเนิน โดยทางกอง
ช่างแจ้งว่าให้สมาชิกประสานกับการไฟฟ้าโดยตรง  เบื้องต้นได้แจ้งประสานยัง
ไฟฟ้าสูงเนินซึ่งได้แจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของ อบต. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมผ่านมา ๑ เดือนแล้ว  ในส่วนนี้จะสอบถามในเรื่องการประสานงานเรื่อง
ไฟฟ้าสูงเนินให้สมาชิกเป็นผู้ประสานงานเองใช่หรือไม่ หรือจะให้ประสานผ่าน
ทาง อบต. เป็นผู้ประสานผ่านทางผู้บริหาร  
๔) หมู่ ๑๘ มีบ่อบาดาลที่ต้องการเป่าล้างบ่อสามารถแจ้งได้หรือไม่ หมดเวลาที่
สามารถแจ้งได้หรือยัง  
๕) ตามที่ได้แจ้งกองช่างให้ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ า ซอยสุขฤดี ในสมัย
ประชุมที่ผ่านมา ขอให้เร่งด าเนินการเนื่องจากเกรงว่าอาจมีฝนตกท าให้น้ าท่วม
ถนนเสียหายและการด าเนินการซ่อมแซมจะล าบาก  

นายก อบต. : ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย  ขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้
ชี้แจง 

หัวหน้าส านักปลัด : การเตรียมการวางแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ปัจจุบันมีรถน้ าจ านวน  ๒ คัน  โดยจะจอดประจ าการณ์ ๒ จุด คือ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดูแลในหมู่บ้านโซนล่าง และ ศูนย์บริการ
ประชาชนบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ดูแลในหมู่บ้านโซนบน เพ่ือความรวดเร็วในการ
เข้าระงับเหตุ เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าจะได้จัดท าสติ๊กเกอร์
เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุมอบให้กับทุกครัวเรือน โดยสามารถแจ้งได้ทีเบอร์กลางโดย
งานป้องกันและบรรเทาจะประสานเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเข้ า
ตรวจสอบก่อนที่รถน้ าจะไปถึง หากเหตุมีความรุนแรงจะได้ประสานไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเข้าช่วยเหลือ ทั้งนี้การแจ้งเหตุให้ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์เท่านั้นเพ่ือความรวดเร็วและได้ข้อมูลเหตุและต าแหน่งที่ถูกต้อง  ขอแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ  ๐๙๘-๕๙๘๕๕๑๖   โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 

   



 

 

๒๓ 

ประธานสภา อบต. : เรื่องไฟฟ้าขอให้ผู้บริหารประสานยังการไฟฟ้าสูงเนินในการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างให้
อบต.ด าเนินการซ่อมแซมเองได้หรือไม่ 

นายก อบต. : ด้วยวันนี้ได้มอบท่านรองวินัยในติดตามงบสายดับในการติดโคมไฟ งบประมาณ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยจะติดตั้งใน ๕ หมู่บ้าน และให้สอบถามในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้
ต้องตรวจสอบว่าสาเหตุที่ไฟฟ้าดับเกิดจากสาเหตุใด เช่น เกิดจากฟิวส์ต้องแจ้ง
การไฟฟ้า หากเกิดที่ตู้ไฟเจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนได้  ในส่วนหมู่บ้านที่แจ้งมานั้น
หมู่ ๑๗ คุ้มป่างิ้ว หมู่ ๑๘ ช่วงบ้านนายชาญวิทย์   เบื้องต้นมอบหมายท่านรอง
สนองพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างได้ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด  

ประธานสภา อบต. : เพ่ิมเติมขอให้ท่านรองวินัยได้สอบถามเรื่องกระแสไฟฟ้าตกในหลายหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะบ้านหนองม่วง ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด  

นายก อบต. : ส าหรับหมู่บ้านใดที่มีกระแสไฟฟ้าตก  ให้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพื่อรวบรวม
และแจ้งยังการไฟฟ้าด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข เบื้องต้นให้ท่านรองวินัยได้
สอบถาม 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องความเดือดร้อนเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ๑)  ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ าให้กับส านักสงฆ์ ได้ส่งหนังสือแจ้งมาแล้ว  
๒)  ขอความอนุเคราะห์ประสานการไฟฟ้าสูงเนิน เนื่องจากไฟฟ้าคุ้มป่างิ้ว ช ารุด
เนื่องจากฟิวส์ขาด ซึ่งได้แจ้งการไฟฟ้าสูงเนินไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ซ่อมแซม  
๓)  ขอเสนอจัดซื้อรถตู้ ๑ คัน เพ่ือใช้เดินทางในภารกิจต่างๆ เนื่องจากปัจจุบัน
เห็นว่า อบต. มีภารกิจที่ต้องเดินทางบ่อยครั้ง เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
๔)  เนื่องด้วยในเดือนกันยายน ท่านปลัดจะเกษียณอายุแล้ว จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่าน ได้รวบรวมเงินเพ่ือจัดเลี้ยงให้ท่านปลัด 
อบต. ในนามสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  

นางสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตประปาถนนเส้นมายังโรงบล็อกซึ่งมีบ้านเรือน
ประชาชนประมาณ ๔ หลัง ความยาวประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ เมตร ประชาชนไม่มี
น้ าใช้อุปโภค บริโภค ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  

นายก อบต. : ในส่วนนี้อาจจะแก้ไขปัญหาโดยการจะลดงบประมาณของหมู่บ้านในส่วนอ่ืนมา
ด าเนินการขยายเขตประปาแทน  เบื้องต้นขอตรวจสอบงบประมาณและส ารวจ
พ้ืนที่ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ๑)  ขอแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับจ านวน  ๑ จุด บริเวณทางแยกลงฝายประชาอาสา 
๒)  ขอติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างที่ท าการ อบต. แห่งใหม่
จะด าเนินการอย่างไรต่อไป  เนื่องจากประกาศสรรหาแปลงที่ดินได้ครบก าหนด
ระยะเวลาแล้ว  



 

 

๒๔ 

   
นายก อบต. : เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ามอบหมายกองช่างได้ด าเนินการซ่อมแซม ในส่วนเรื่องที่ดินได้

มอบหมายท่านปลัดด าเนินการ เนื่องจากในเรื่องนี้การด าเนินการจะต้องมีความ
รัดกุม  เบื้องต้นท่านปลัดได้สรุปแปลงที่ดินที่ได้มีการเสนอเข้ามารวมถึงที่ดิน
สาธารณะ และได้มีการเข้าดูแปลงที่ดินที่เสนอมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ขอให้สภาฯ ได้จัด
ประชุมเพ่ือสรุปแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสม  โดยพิจารณาจากแปลงที่ดิน
ทั้งหมดที่ได้เสนอมาพร้อมเหตุผลเพ่ือท าการบันทึกการประชุม  เมื่อที่ประชุมได้
มติแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการจัดประชาคมสอบถามความคิดเห็นและขอมติ
ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ซึ่งท่านจะต้องอธิบายถึงเหตุผลในการพิจารณาแปลง
ที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนได้ทราบ นอกจากนี้ต้องมีเอกสารแวดล้อมต่างๆ 
เช่น  ราคาที่ดินข้างเคียง  โดยอาจจะสอบถามจากธนาคาร ราคาประเมิน
สอบถามจากส านักงานที่ดิน   เมื่อได้แปลงที่ดินที่เป็นมติจากประชาชนแล้ว 
ล าดับต่อไปเป็นการเจรจากับเจ้าของที่ดิน โดยมีคณะเข้าเจรจากับเจ้าของที่ดิน
ต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสมทั้ง ๒ ฝ่าย จากนั้นเป็นขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป  เมื่อได้จัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๖๗  จะเป็นการก่อสร้าง
โดยจะได้ติดต่อสถานบันการเงินในการกู้เงิน โดยจะตั้งงบประมาณผ่อนช าระ
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพือ่ไม่ให้กระทบต่องบประมาณท่ีใช้ประจ าปี  

ประธานสภา อบต. : ส าหรับในวันนี้ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้รับทราบในหลักการก่อนที่จะมี
มติในการประชุมคราวหน้า มีท่านใดต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่ 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ๑)  แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับจ านวน ๑ หลอด โคมไฟฟ้าแตกเสียงหายจ านวน ๑ 
โคม และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช ารุด ๑ หลอด 
๒)  ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ าให้กับครัวเรือนในคุ้มหนองกระบก เส้นไปฟาร์มไก่ 

นายก อบต. : ส าหรับในเรื่องรถน้ าได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ไม่
สามารถส่งน้ าได้ในขณะนี้  เบื้องต้นไปประสานขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ า
ไปยังหน่วยงานทหารเพื่อจัดส่งน้ าให้กับประชาชน 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) แจ้งโคมไฟฟ้าหัก ๑ โคม หน้าบ้านนางแดง กรับกลาง และหลอดไฟฟ้าดับ ๑ 
หลอด หน้าบ้านนายอนันต์ แก๊สสูงเนิน 
๒) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้าบ้านวังรางน้อย ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร มีสายดับบริเวณหน้าโรงเรียน 
๓) ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นบ้าน
วังรางน้อย – ทุ่งสะแบง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

นายก อบต. : เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนอกจากมีสายดับหน้าโรงเรียนแล้ว มีสายดับบริเวณอ่ืน
หรือไม่ ขอให้ท่านส ารวจหรือแจ้งเจ้าหน้าที่รถกระเช้าตรวจสอบให้ด้วย  

   



 

 

๒๕ 

  (ลงนาม)                        ผู้รับรองรายงานประชุม 

              (นายนวม  เมินขุนทด) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

ปลัด อบต. : สอบถามท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙  โดยบ้านวังรางน้อยได้งบประมาณจาก
อ าเภอสูงเนิน  ในการปรับปรุงระบบประปางบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท สัญญา
จะสิ้นสุดในวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมาการตรวจการจ้างดังนี้   
นางสมพิศ  พรมประสิทธิ์  ปลัดอ าเภอสูงเนิน  นายวิพัฒ ทักษิณ  ปลัดอ าเภอ 
นายวีรวิช  สงสันเทียะ  ผอ.ช่าง อบต. นากลาง  ผู้ควบคุมงาน คือ ผอ.สุรศักดิ์  
มุ่งงาม  

นายก อบต. : ในส่วนนี้เป็นงบประมาณของอ าเภอขอให้ ผอ.ช่างได้ชี้แจง 
ผอ.ช่าง : ตอนนี้เหลืองานกรวด ทราย กรอง  โดยได้ด าเนินการติดตั้งปั๊มสูบน้ าดิบพร้อมตู้

คอนโทรล  ๒ ชุด  ปั๊มสูบส่งขึ้นถังสูง ๒ ชุด พร้อมตู้คอนโทรล  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมการตรวจรับงาน 

นายก อบต. : ก่อนปิดการประชุมขอแจ้งท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบด้วยในวันที่ ๑๗ – 
๑๘ กันยายน จะจัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และ
พนักงานจ้าง ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรม ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี  ส าหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุก
ท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภา และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัด 
อบต. เจ้าหน้าที่ ในการอ านวยความสะดวกในการจัดการประชุม ท าให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการ
กระท าใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้อง
ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดการประชุม : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
                                                            
 

                               ว่าที่ร้อยตรี                           ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                      (ชวลิต ปรีดาสา)                       
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
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ลงชื่อ      
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